

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI NHÀ TRÉ 24-36 THÁNG - LỚP NTD1

Tên giáo viên: **Lớp D1, Phạm Thị Xuân, Nguyễn Thị Thái**

Thời gian/hoạt động	Tuần 1 <i>Từ 02/09 đến 06/09</i>	Tuần 2 <i>Từ 09/09 đến 13/09</i>	Tuần 3 <i>Từ 16/09 đến 20/09</i>	Tuần 4 <i>Từ 23/09 đến 27/09</i>	Mục tiêu thực hiện	
Đón trẻ	* Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ. + Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (về sức khỏe , tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ). +Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. +Cho trẻ nghe các bài hát về ngày tết trung thu và bé. + Chơi đồ chơi theo nhóm nhỏ, nghe đọc truyện - Trò chuyện về ngày trung thu - Trò chuyện về lớp của bé:lớp con là lớp nào? lớp có nhiều đồ chơi không? - Trò chuyện về cô giáo của bé: lớp con có mấy cô? tên các cô là gì?					
Thể dục sáng	* Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn làm đoàn tàu kết hợp các kiểu chân: đi thường, đi chậm, chạy chậm, chạy nhanh, dừng lại ở vị trí vòng tròn. * Trọng động: - BTPTC: + Hô hấp: Thổi bóng(3- 4 lần) + Tay: Giấu tay (3lx 2n). + Chân: Cây cao cò thấp (3lx 2n). + Bụng: Đồng hồ tích tắc (3lx2n) * Tập theo bài: Trường chúng cháu là trường mầm non					
Chơi - tập có chủ định	T2	Vận động VĐCB: Đứng co một chân	Vận động VĐCB: Bò chui qua cổng	Vận động VĐCB: Bật tại chỗ		
	T3	HĐNB Trò chuyện về Tết Trung Thu	HĐNB Đồ chơi bé thích	HĐNB Nhận biết màu đỏ		
	T4	Rèn kĩ năng Rèn kỹ năng cất balo	Văn học Thơ: Bạn mới	Văn học Thơ: Miệng xinh	Văn học Thơ: Cô và mẹ	
	T5	Rèn kĩ năng Rèn kỹ năng bê ghế	Tạo hình Tô đèn ông sao	Tạo hình Dán bóng bay	Tạo hình In ngón tay trang trí bông hoa	
	T6		Âm nhạc - NH: Chiếc đèn ông sao - TC: Thi xem ai nhanh	Âm nhạc DH: Trường chúng cháu là trường mầm non T/c: Ai nhanh nhất	Âm nhạc DH: Cô và mẹ TC: Quà bóng vui nhộn	
Hoạt động ngoài trời						
Chơi tập ở các góc	- Chơi với đồ chơi: xếp chồng (xếp nhà), xếp cạnh (xếp đường đi, hàng rào), xâu vòng - Chơi với búp bê, bé em, cho em ăn, ru em ngủ, mặc quần áo, hát cho em nghe, lau miệng cho em - Làm quen với màu và sáp màu, chơi với đồ chơi có màu xanh, đỏ - Xem một số tranh ảnh về các đồ chơi, về trường mầm non, trẻ nhìn hình ảnh và gọi tên, trẻ làm quen với sách, nghe cô đọc truyện, xem tranh truyện: Đôi bạn tốt, sách về đồ chơi của bé -Rèn kĩ năng xúc hạt bằng thìa, kéo khóa áo, đóng nước - Nghe hát và làm động tác minh họa bài “ Rước đèn dưới trăng” - Trẻ chơi với thú nhún, nu na nu nống, chi chi chành chành, bóng, vòng... * Hoạt động ngoài trời - QS: Tranh hể của bé đến trường; Khu đồ chơi ngoài trời; ĐĐ- ĐC trong lớp; Giao lưu với lớp D2;Thăm lớp học các anh chị khối C -TCVĐ: Lộn cầu vòng; Dung dăng dung dè; Chơi với dải lụa; Chạy về đích - Chơi tự chọn: Thú nhún, cầu trượt; xích đu, vẽ phấn; đu quay, nhặt lá; chơi với hạt hạt, cầu trượt					
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh	Luyện tập nề nếp, thói quen và hành vi tốt trong sinh hoạt: - Thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau. - Hướng dẫn trẻ biết đi lấy nước uống và đi vệ sinh					
Chơi - tập buổi chiều	Rèn trẻ nhận biết đúng kĩ hiệu - Rèn trẻ cách bê cốc uống nước - Rèn trẻ quy trình rửa tay bằng xà phòng - Rèn trẻ cách lau miệng - Rèn trẻ thưa gửi lễ phép - Ôn bài thơ: Bạn mới. cô và mẹ, miệng xinh * Bé vui múa hát, nêu gương bé ngoan					
Chủ đề - Sự kiện						
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN					

Đánh giá KQ thực hiện

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU

Ban giám hiệu

Khối trưởng

Giáo viên